

BÁO CÁO

**Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII)
về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở**

Phần thứ nhất**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW****I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**

Cơ quan Trung ương Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp Trung ương, thực hiện chức năng hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hiện nay, cơ quan Trung ương Đoàn có 43 đơn vị trực thuộc, gồm: 11 ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn, 21 đơn vị sự nghiệp, 6 doanh nghiệp; Văn phòng Ủy ban Quốc gia Việt Nam; Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong những năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các ban, đơn vị đã chủ động quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nội dung của Quy chế. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia xây dựng Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị công tác. Các nội dung công việc đều được công khai lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vai trò của cấp ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh được phát huy trong công tác đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có năng lực, phẩm chất, ý thức tự phê bình và phê bình; đấu tranh với việc vi phạm dân chủ cũng như lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, gây rối, mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

II. TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**1. Công tác chỉ đạo, thể chế hóa Chỉ thị số 30-CT/TW**

Ngày 29/7/2002, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 1868/QĐ-TWĐTN về “*Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*”.

Hàng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng, ban hành kế hoạch về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn; làm việc với các ban, đơn vị trực thuộc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong các hoạt động của Đảng. Các văn bản quan trọng trước khi ban hành đều được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các chi bộ, đảng bộ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, tạo sự thống nhất từ tư tưởng đến hành động của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong các hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo rà soát các quy định đã có để bổ sung phù hợp với tình hình mới; thực hiện nghiêm những nội dung phải công khai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết. Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn chỉ đạo việc xây dựng và rà soát, sửa đổi, bổ sung 18 Quy chế và quy định của cơ quan Trung ương Đoàn; Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Trung ương Đoàn và quy định chức năng, nhiệm vụ của 10 ban phong trào Trung ương Đoàn.

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-TUĐTN về “*Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*” và chỉ đạo hằng năm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn, các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng, bổ sung, tham mưu sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị đảm bảo yêu cầu thực tế. Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đã chỉ đạo việc xây dựng và rà soát, sửa đổi, bổ sung 11 Quy chế quản lý tổ chức và hoạt động của các đơn vị khối báo chí - xuất bản; 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc.

Các Quy chế, quy định đều được xây dựng và lấy ý kiến dân chủ của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trước khi ban hành hoặc tham mưu ban hành.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TW, Chỉ thị số 10-CT/TW (khóa IX), Kết luận số 65-KL/TW (khóa XI); các nghị quyết, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nghị định của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức học tập, quán triệt kịp thời tới cán bộ chủ chốt của cơ quan và 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn thực hiện dân chủ của Trung ương, của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, như: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/11/2004 về Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả 06 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn... Từ đó, cụ thể hóa các quy định để phù hợp với đặc điểm chức năng,

nhệm vụ của từng ban, đơn vị. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nâng cao nhận thức về thực hiện Quy chế dân chủ, đồng thời tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ của cơ quan. Tại Trung ương Đoàn, việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan là việc làm thường xuyên, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

3. Công tác thành lập, kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn có 11 đồng chí, bao gồm một số đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên và một số ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn. Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan Trung ương Đoàn; chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các ban, đơn vị trực thuộc; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan Trung ương Đoàn.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn thường xuyên kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về nhân sự.

4. Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp tổ chức thực hiện của Đảng ủy Trung ương Đoàn

Hằng năm, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã quán triệt tới các chi, đảng bộ về các nghị quyết, hướng dẫn thực hiện dân chủ của Trung ương, Đảng ủy khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn như: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/11/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI,... Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức các đoàn làm việc, kiểm tra đối với chi bộ, đảng bộ trực thuộc về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn đã ban hành các quy định làm việc với các tổ chức đoàn thể, quần chúng; hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và các tiêu chí sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung vào tiêu chí thực hiện dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và tinh thần phê bình và tự phê bình của đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ; ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới. Ban Bí thư, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu

chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị thường xuyên gần gũi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, hội viên quần chúng để nắm bắt tình hình tư tưởng và giải quyết kịp thời mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ các ban, đơn vị và cơ quan Trung ương Đoàn. Các văn bản trước khi ban hành đều được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các chi bộ, đảng bộ nên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, thống nhất từ tư tưởng đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

5. Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; nhân rộng các điển hình, mô hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại các ban, đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đã tiến hành 05 đợt kiểm tra toàn diện, nhiều đợt kiểm tra đột xuất về việc thực hiện nội dung phân cấp công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ được các đơn vị trực thuộc tổ chức theo quy định. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo và đánh giá công tác tổ chức, thực hiện Quy chế dân chủ của các ban, đơn vị trực thuộc trong năm. Tuyên dương những đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đồng thời nhắc nhở, phê bình và đề ra giải pháp đối với những vấn đề tồn tại cần khắc phục tại những đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ chưa tốt.

6. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”; phong trào “*Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới*”; phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”; Nghị quyết số 25-NQ/TW về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức đối thoại với nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu ở cơ sở

Trung ương Đoàn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Các chi bộ, đảng bộ đều tổ chức cho đảng viên trong chi bộ đăng ký các nội dung, phần việc nhằm thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác. Hàng năm, Trung ương Đoàn tổ chức hội thảo, hội thi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”, Trung ương Đoàn đã

tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết đến 100% đảng viên trong cơ quan. Việc tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện đúng quy trình, trên tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, đoàn kết đề đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong kiểm điểm đã phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; kết luận về ưu điểm, khuyết điểm rõ ràng; đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra được các giải pháp khắc phục phù hợp. Đảng viên đã nêu cao tinh thần tự giác, tham gia ý kiến đóng góp cho cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ chân thành, khách quan; không có tình trạng lợi dụng kiểm điểm để phê bình với động cơ không trong sáng; không có biểu hiện quy chụp, xen lẫn động cơ cá nhân. Các đồng chí được góp ý, phê bình đã tự giác, trung thực, thể hiện tinh thần cầu thị và đã đề ra được kế hoạch sửa chữa, khắc phục. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; đóng góp, uốn nắn, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện có dấu hiệu vi phạm; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình đối với từng đảng viên; đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm đảm bảo công tâm, chính xác.

Hưởng ứng phong trào “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa và triển khai phong trào “*Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới*”, phát huy tinh thần làm chủ, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên thiết thực tham gia vào các phần việc cụ thể góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” được cụ thể hóa thông qua tăng cường các giải pháp và nhân rộng các mô hình vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên. Triển khai Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cụ thể hóa, ban hành Hướng dẫn số 47-HD/TWĐTN-BKT ngày 01/7/2014 về “Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Hướng dẫn số 46-HD/TWĐTN-BTC ngày 01/7/2014 về “Thực hiện một số điều của “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở LOẠI HÌNH CƠ SỞ

1. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn

Các ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn đã phát huy dân chủ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thông qua việc thực hiện tốt các quy định, quy chế trong nội bộ cơ quan. Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN-BKT ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “*Tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn*”, phong trào “*3 trách nhiệm*”, cuộc vận động “*5 không*” và “*5 luôn*”, 100% các

ban, đơn vị đã quán triệt đến cán bộ, đoàn viên và xây dựng quy tắc ứng xử của ban, đơn vị; công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, công tác tài chính, xây dựng kế hoạch công tác; công khai việc nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo và công chức hằng năm. Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua dân chủ, khách quan trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện Quy chế dân chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị được tiến hành thường xuyên thông qua tổ chức hội nghị giao ban hằng tháng. Ban Bí thư và Thủ trưởng cơ quan tiến hành kiểm điểm, đánh giá nhiệm vụ của từng đơn vị; làm rõ ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo và triển khai công việc, từ đó tổ chức rút kinh nghiệm công khai để các đơn vị tiếp thu, tránh lặp lại sai sót.

Tại hội nghị giao ban các ban, đơn vị khởi phong trào Trung ương Đoàn hằng quý, hội nghị sơ kết 6 tháng, hằng năm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia vào việc đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; góp ý vào công tác điều hành, quản lý của lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan; tham gia xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, biện pháp cải cách lề lối làm việc, chống lãng phí, tiêu cực và tham nhũng; nhận xét, góp ý về việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, việc cử cán bộ đi đào tạo, nâng lương, về công tác thi đua khen thưởng theo tiêu chí; góp ý xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể, phê phán những biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, chuyên viên các ban, đơn vị đối với cấp trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; lấy phiếu tín nhiệm của Trưởng các ban, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đối với các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định.

2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc cơ quan Trung ương Đoàn

Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức các đợt kiểm tra đối với các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc cơ quan Trung ương Đoàn. Qua kiểm tra, 100% các đơn vị đều xây dựng và thực hiện đầy đủ các nội dung Quy định của đơn vị, Quy chế chi tiêu nội bộ. Các đơn vị đã làm tốt công tác chăm lo quyền lợi cho người lao động thông qua thực hiện tốt hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể đã ký kết; thực hiện dân chủ, công khai các vấn đề từ trong tập thể lãnh đạo đến các phòng, ban và người lao động của đơn vị không làm nảy sinh, phát sinh những vấn đề về tư tưởng. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn đã thực hiện tốt các quy định, quy chế của Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phát huy dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Đồng thời các đơn vị đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện

Quy chế dân chủ tại đơn vị như: quy chế chi tiêu nội bộ, thỏa ước lao động tập thể... Trong quá trình xây dựng, sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định của đơn vị đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hàng năm, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đều tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động theo quy định. Việc tổ chức hội nghị đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy trình. Lãnh đạo các đơn vị luôn công khai mọi chủ trương của đơn vị, phối hợp thống nhất với tổ chức công đoàn và các tổ chức quần chúng trong đơn vị để thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, lắng nghe ý kiến của người lao động, xây dựng chính sách phù hợp giúp người lao động yên tâm làm và góp phần đảm bảo quyền lợi quyền lợi cho người lao động, hạn chế những tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung liên quan quy định của Đảng, nhà nước về Quy chế dân chủ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia, thực hiện giám sát nội dung quy chế dân chủ trong cơ quan Trung ương Đoàn. Các nội dung như công tác cán bộ, tài chính, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật được công khai, thực hiện khách quan, công tâm, trách nhiệm. Công tác giao ban định kỳ được thực hiện tốt, qua đối thoại nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Cơ quan Trung ương Đoàn được kiện toàn thường xuyên; các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công nhiệm vụ cụ thể theo đối tượng, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Việc xây dựng chương trình công tác năm và kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Việc ban hành các văn bản, thông tin, báo cáo được thực hiện theo quy định, đảm bảo tiến độ. Việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm được thực hiện thường xuyên; phát hiện, khen thưởng kịp thời, nhân rộng mô hình thực hiện hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Hạn chế

Công tác chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền về Quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số đơn vị chưa sâu.

Một số cấp ủy, đảng viên nhận thức và thực hiện chưa đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, từ đó dẫn đến chưa phân định rõ ràng, cụ thể vai trò lãnh đạo của tập thể với phát huy quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân. Việc thực hiện cơ chế giám sát, quy trách nhiệm, chịu trách nhiệm và phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, của tổ chức đảng, đơn vị có lúc, có nơi còn hạn chế.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ vẫn còn hạn chế như: trách nhiệm, tính gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên có lúc chưa cao; việc nhận xét, đánh giá cán bộ, tự phê bình và phê bình có lúc, có nơi còn chưa tốt; còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm dẫn đến thiếu sót, khuyết điểm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa được phát hiện, uốn nắn kịp thời.

Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý, điều hành ở một số đơn vị chưa được quan tâm, thực hiện còn chậm, dẫn đến có nơi có tình trạng đơn thư, khiếu kiện ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những quan điểm của Đảng, Nhà nước, cơ quan về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng thông qua Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các quy định của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”; Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự đổi mới của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”; Quyết định số 217-QĐ/TW về “*Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội*” và Quyết định 218-QĐ/TW về “*Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*” ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan Trung ương Đoàn.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ quan Trung ương Đoàn, chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở các đơn vị trực thuộc được phân cấp theo tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “*thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị công lập*”, Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “*quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc*” và các quy định mới của Đảng, nhà nước.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá ưu khuyết điểm trong công tác triển khai thực hiện; xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý, điều hành như: Lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan thông qua việc công khai

chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; công khai kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động hằng năm; công khai trong công tác quản lý cán bộ, các vụ việc tiêu cực trong cơ quan, đơn vị đã có kết luận; công khai bản kê khai tài sản của cá nhân theo quy định phải kê khai; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền; công khai nội quy, quy chế của cơ quan, văn bản chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước mà tổ chức Đoàn có trách nhiệm thực hiện; rà soát quy chế quản lý trang thiết bị của cơ quan; thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin, tài liệu, cách thức thực hiện và giải trình nội dung công việc; tổ chức tốt các hội nghị giao ban hằng quý, 6 tháng, năm để đánh giá tổng kết hoạt động của cơ quan; kịp thời xử lý người có hành vi ngăn cản việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan.

5. Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động định kỳ hằng năm để đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện Quy chế dân chủ như: Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện phê bình và tự phê bình, đóng góp ý kiến để xây dựng cơ quan.

6. Chủ động đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở vào chương trình công tác; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở từng loại hình đơn vị; kịp thời chấn chỉnh thiếu sót trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ. Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của việc đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm.

7. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn tại các ban, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Chỉ đạo TW về thực hiện QCDC ở cơ sở (để báo cáo);
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TW Đoàn;
- Lưu BKT, VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Mạnh Dũng

(Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC
trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn)

**BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**

M1

Hà Nội, ngày tháng năm 2015



PHỤ LỤC SỐ LIỆU

**Về việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra
Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở**

Ngày 29/7/2002, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 1868/QĐ - TUĐTN về “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ngày 29/7/2002, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 1869/QĐ - TUĐTN về “Quy chế đánh giá nhận xét cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn”.

Ngày 01/12/2006, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 2108/QĐ - TUĐTN về “Quy chế thi tuyển, Nội quy thi tuyển công chức và làm việc tại cơ quan Trung ương Đoàn”.

Ngày 24/12/2008, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 469/QĐ-TWĐTN về “Đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ của cơ quan Trung ương Đoàn ứng cử”.

Ngày 26/12/2008, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 475/QĐ/TWĐTN về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn”.

Ngày 09/2/2009, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 03/QĐ/TWĐTN về “Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ngày 8/2/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 17/5/2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Chỉ thị số 01CT/TWĐTN về việc “tăng cường rèn luyện tác phong thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Ngày 21/5/2013, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 161/QĐ - TWĐTN về “Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ngày 17/10/2013, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 1204 - QĐ/TWĐTN - BTC về việc “Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn”.

Ngày 22/8/2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 295 - QĐ/TWĐTN về việc “Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017”.

Ngày 26/11/2013, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ban hành Quyết định số 91/BCĐQCDCCS về việc “phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Trung ương Đoàn”.

Ngày 17/2/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 602 - QĐ/TWĐTN - BTC về “Ban hành quy định nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Trung ương Đoàn”.

Ngày 10/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 690 - QĐ/TWĐTN - BTC về việc “Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ngày 17/10/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 1204 - QĐ/TWĐTN - BTC về việc “Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn”.

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

**Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ
Trong hoạt động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
của Trung ương Đoàn thanh niên**

1. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

- Tổng số cơ quan hành chính của Đảng, chính quyền, đoàn thể: 16 đơn vị
(Văn phòng Trung ương Đoàn, 10 Ban, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Việt Nam,
Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh).

- Tổng số đơn vị sự nghiệp: 23 đơn vị (8 trung tâm, 8 báo và tạp chí, 02
Nhà xuất bản, Ban phát thanh thanh thiếu nhi, Trung tâm truyền hình thanh
niên, Viện nghiên cứu thanh niên, Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam, Học viên Thanh
thiếu niên Việt Nam).

2. Đã tổ chức quán triệt Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Nghị định số
04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

- Tổng số cơ quan hành chính: 16/16, đạt 100%

- Tổng số đơn vị sự nghiệp đã quán triệt: 23/23, đạt 100%

3. Ban hành các quy chế, quy định và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở
cơ sở

a, Tổng số cơ quan đã ban hành quy chế, quy định

- Tổng số cơ quan hành chính: 16/16, đạt 100%

- Tổng số đơn vị sự nghiệp: 23/23, đạt 100%

b, Tỷ lệ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ,
công chức hàng năm

- Tổng số cơ quan hành chính: 16/16, đạt 100%

- Tổng số đơn vị sự nghiệp đã quán triệt: 23/23, đạt 100%

**BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**

M4

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

PHỤ LỤC SỐ LIỆU
Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp

I. Một số thông tin chung

- Tổng số doanh nghiệp của Trung ương Đoàn: 08 doanh nghiệp
- Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng: 100%
- Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn: 100%
- Tổng số lớp tổ chức quán triệt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP do đơn vị tổ chức: 08/08 đơn vị, đạt 100%

II. Xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp của Trung ương Đoàn: 08 doanh nghiệp
 - Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng: 100%
 - Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn: 100%
 - Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức hội nghị người lao động: 100%
 - Số công ty đã tổ chức hội nghị đối thoại: 100%
-